



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 เมษายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับรพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อรับมือโรคโควิด-19

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สธ.

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชนข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไอเอ็นเอ็น, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาไท, ผู้จัดการ, workpointnews, newtv, ประชาชาติธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, one31, สปริงนิวส์, acnews, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, nationtv, thebangkokinsight, efinancethai, newsconnect, kapok, สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง

- เสนอข่าว โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 1,014,296 ราย เสียชีวิต 52,298 ราย สหรัฐฯ มีผู้ป่วยมากที่สุด 244,230 ราย ส่วนไทยอยู่ลำดับที่ 37 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,978 ราย รักษาหาย 581 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมผู้เสียชีวิต 19 ราย โดยรายแรก ชายอายุ 59 ปี เป็นพนักงานการรถไฟฯ รายที่ 2 ชายอายุ 72 ปี เป็นโรคไตและมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อจากสนามมวย รายที่ 3 ชายไทย อายุ 84 ปี ทำงานสนามมวยราชดำเนิน เป็นโรคไต ความดันโลหิตสูง และโรคเกาต์ รายที่ 4 ชายไทย อายุ 84 ปี มีประวัติไปสนามมวยราชดำเนิน ทั้งนี้ผู้เสียชีวิต 3 ใน 4 ราย เป็นผู้สูงอายุ จึงขอให้ทุกคนไม่เข้าใกล้ผู้สูงอายุ ขณะนี้มี 15 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย คือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พระนครศรีอยุธยา พังงา พิจิตร ระนอง ลำปาง สกลนคร สตูล สิงห์บุรี สมุทรสงคราม และอ่างทอง ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับ ได้แก่ กทม. 896 ราย นนทบุรี 109 ราย ภูเก็ต 88 ราย สมุทรปราการ 82 ราย ชลบุรี 50 ราย ยะลา 42 ราย ปัตตานี 36 ราย สมุทรสาคร 16 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 13 ราย และกระบี่ 12 ราย โดยภูเก็ตมีอัตราป่วยมากสุดในประเทศ

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การป่วยของไทยคงต้องจริงจังเร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยลดลง ทั้งเร่งค้นหาผู้ป่วย-ผู้สัมผัส นำเข้าระบบให้เร็วเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด และการเพิ่มระยะห่างทางสังคม ส่วนกรณีพบผู้เสียชีวิตที่คลอง 3 ปทุมธานี ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่นั้นจะมีความเสี่ยงมากกว่าที่อื่น กรมฯ จะส่งคนเข้าไปสอบสวนโรคและให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวทั้งคนที่สัมผัสเสี่ยงสูง คนสัมผัสเสี่ยงต่ำ ส่วนคนที่อยู่ร่วมชุมชนมีโอกาสน้อยมาก ขณะที่การจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ปัจจุบันมีเพียงพอและจัดสรรให้พื้นที่ต่างจังหวัดอย่างดีที่สุด ส่วนการรักษาผู้ป่วยไม่มีการแบ่งแยก จะพิจารณาการรักษาตามข้อบ่งชี้อาการและความเสี่ยงของคนไข้ ทั้งนี้ อาการของโรคโควิด-19 ร้อยละ 90 ไม่ได้ป่วยและเสียชีวิตเฉียบพลัน อาการป่วยไม่รวดเร็วทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปได้เรื่อยๆ ส่วนกรณีที่ทำให้ป่วยจนเสียชีวิตเฉียบพลันมีโอกาสน้อยมาก ร้อยละ 80 เป็นอาการคล้ายโรคไข้หวัดธรรมดา ซึ่งสามารถรักษาหายได้เอง และผู้ป่วยร้อยละ 80 ที่อยู่ในการรักษาไม่ได้รับยาต้านไวรัส ไม่ต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจน แต่จะไม่ให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่ว่าจะมีอาการเบาหรือไม่มีอาการกลับไปรักษาตัวเองที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน, คมชัดลึก

- เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศสถานพยาบาลอื่นที่ได้รับการยกเว้น หรือรพ.สนาม มีผลบังคับใช้ทันที โดยรพ.สนามที่ดำเนินการโดยสถานพยาบาลเอกชนจะยกเว้นการขออนุญาต ยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียม แต่ต้องมีมาตรฐานผู้ให้บริการและเครื่องมือ มีผู้ที่สนใจยื่นขอจัดตั้ง 2 แห่ง แห่งละประมาณ 60 เตียง รวมถึงได้เปลี่ยนโรงแรมเป็นรพ. หรือ Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่อาการน้อยและคงที่ ขณะนี้มีโรงแรมใน 24 จังหวัดกว่า 100 แห่ง สมัครใจเข้าร่วมประมาณ 16,000 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, workpointnews)

- เสนอข่าว สธ.เผยผลการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าการอบด้วยรังสี UV-C สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เป็นทางเลือกในการนำหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยกลับมาใช้ซ้ำไม่เกิน 4 ครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, thestandard)

- เสนอข่าว รมว.สธ. พร้อมด้วย รมช.สธ. และผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก ตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ รพ.ราชวิถี ในสถานการณ์โควิด-19 และกล่าวว่า ถือว่ามีความพร้อมสมบูรณ์ มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนส่งต่อถึงแพทย์ รวมถึงรพ.ราชวิทยังรับผิดชอบการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยของรพ.และ Hospitel ขณะนี้กทม.มีเตียงรองรับผู้ป่วย 1,551 เตียง จาก 86 รพ. มั่นใจว่าเพียงพอ และยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการเพิ่มอีกกว่า 200 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย

## ประเด็นข่าว

-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งซื้อหน้ากาก N95 และ PPE อย่างละประมาณ 400,000 ชิ้น จากจีน อยู่ระหว่างการประสานสายการบินไปรับของที่จีน คาดว่าจะได้ภายในสัปดาห์หน้า

ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า โลกต้องการใช้หน้ากาก N95 และชุด PPE จำนวนมาก เฉพาะหน้ากาก N95 ได้เจรจาซื้อกับบริษัท 3M ตั้งแต่เดือนม.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกำลังดูเรื่องการตัดเย็บกันเอง ซึ่งเป็นผ้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, newtv., สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว ออย. เผย กรณีมีการขายหน้ากากอนามัยทางสื่อออนไลน์อ้างว่าได้มาจากที่จีนบริจาคช่วยคนไทย ตรวจสอบพบว่าเป็นคนละรุ่น คนละแบบกับของที่ได้รับบริจาคซึ่งสธ.กระจายไปยังส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งรพ.ในสังกัดมหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่กระจายไปให้สถานที่ต่าง ๆ เป็นรุ่นที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช่เป็นรุ่นที่มีการโพสต์ขายทางออนไลน์ ซึ่งคกก.รับของและจัดสรรของมีการตรวจสอบอย่างละเอียด การลักลอบนำไปขายเป็นไปได้อย่าง และขอให้ระวังว่าสินค้าที่ขายอาจไม่ได้มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สวท., กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว กรมอนามัย เผย จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ยังไม่พบหลักฐานว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนาในน้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำประปาหรือน้ำบริโภค เนื่องจากไวรัสชนิดนี้ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่ำและถูกทำลายได้ง่ายจากสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ เช่น คลอรีน ดังนั้น แนะนำ อพท. ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, หุ่นอินไซด์)

-เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เตือนยอดผู้เสียชีวิตโควิด-19 จะมากขึ้น ถ้าประชาชนไม่ร่วมมือ กลุ่มเสี่ยงอย่าปิดข้อมูลเพราะจะทำให้บุคลากรแพทย์ต้องกักตัว และสังคมอย่ารังเกียจผู้ป่วยกลับชุมชน

ด้าน ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. ย้ำกลุ่มเสี่ยงอย่าปิดข้อมูลและสังคมอย่ารังเกียจผู้ป่วยที่กลับชุมชน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ สสส. ได้ร่วมกับ สธ. ผลิตสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภาพนิ่ง และอื่นๆ เผยแพร่ในทุกช่องทาง และกระจายลงไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่ [www.Thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด](http://www.Thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แนะนำให้ทุกคนที่อยู่กับผู้อื่นแม้จะห่าง 2 เมตร ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย เพราะละอองเล็กสามารถลอยไปไกลถึง 8 เมตร และแม้จะไม่มีอาการ อยู่ในระยะพักตัว ก็อาจปล่อยทั้งละอองใหญ่และเล็กให้ผู้อื่นได้ การใส่ surgical mask จะลดการแพร่เชื้อทางอากาศได้ ถ้าไม่มีก็ใส่หน้ากากผ้า

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.ผลตรวจแล็บผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, สนุก, ไอเอ็นเอ็น, thaiPBS

-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า ได้รับรายงานผลตรวจเชื้อโควิดของ นพ. นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากตรวจด้วย PCR ได้ค่า Ct = 34.71 จากแล็บของรพ.จุฬาฯ ซึ่งปกติเมื่อตรวจซ้ำในวันเดียวกันหรือวันต่อมาถ้าได้ผลลบจะถือว่าไม่ได้มีการติดเชื้อ แต่เนื่องจากนพ. นำพลถูกกักตัวที่รพ.ราชวิถี ผลตรวจครั้งต่อมาที่รพ.ราชวิถีเข้าใจว่าส่งรพ.รามธิบดีให้ผลเป็นลบติดกัน แสดงว่าผอ.รพ.สมุทรปราการไม่ได้ติดเชื้อ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผอ.รพ.สมุทรปราการทราบแล้ว และได้ส่งข้อความให้รพ.สธ.และคณะที่ปรึกษาทั้งหมดแล้ว และขอโทษนพ.นำพลที่ไม่ได้ติดตามเรื่อง ทำให้ถูกเข้าใจผิดก่อนหน้านี้

### 2.ปกปิดข้อมูลการตรวจคัดกรอง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เพจแฮมมัมโพธิ์ดำ

-เสนอข่าว นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของกรมควบคุมโรค ในเว็บไซต์ [ddc.moph.go.th](http://ddc.moph.go.th) มีการตัดข้อมูลจำนวนรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการออกจากรายงาน ตั้งแต่ 16 มี.ค. ทั้งที่เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงศักยภาพในการตรวจโรคของรัฐบาล และตั้งแต่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการตรวจเพิ่มขึ้นวันละ 1,000-1,500 คน ถือว่ารัฐบาลมีแนวโน้มที่ดี มีการปรับปรุงการตรวจที่ดีขึ้น ควรเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ

สื่อที่นำเสนอ : newtv.

-เสนอข่าว เพจแฮมมัมโพธิ์ดำ โพสต์ข้อความตำหนิเรื่องดังกล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคาย ด้านเพจ Drama-addict โพสต์เตือน ว่าเพจแฮมมัมโพธิ์ดำที่มีอยู่เกลื่อน Facebook ในเวลานี้ เป็นเพจปลอมเนื่องจากควีนปิดเพจไปแล้ว

### 3.กรม.อนุมติบรรจุข้าราชการสธ.

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทย

## ประเด็นข่าว

โพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, สยามรัฐ, เชียงใหม่นิวส์, สำนักข่าวอิศรา, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไอเอ็นเอ็น, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, กระปุก, one31, thaiPBS, thestandard, TNN, nationtv.)

-เสนอข่าว ที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ เห็นชอบในหลักการบรรจุข้าราชการเพิ่ม 45,684 คน ได้แก่ พนักงานราชการ พนักงานสธ. และลูกจ้างชั่วคราวสธ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการระบาดโรคโควิด-19 ตามที่ สธ.เสนอ โดยมอบหมายให้ สธ.หารือกับ ก.พ. และ กพร. และทำเรื่องเสนอครม. อนุมัติวันที่ 7 เม.ย.นี้ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่ให้บริการในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 รวม 31,296 คน แบ่งเป็น แพทย์ 277 คน พยาบาลวิชาชีพ 13,552 คน พยาบาลเทคนิค 55 คน นักรังสีการแพทย์ 152 คน เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 12 คน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 47 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1,437 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 749 คน นักวิชาการสาธารณสุข 10,651 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2,372 คน เภสัชกร 563 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1,403 คน กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์โควิด-19 รวม 6,809 คน แบ่งเป็น นักจิตวิทยาคลินิก 77 คน นักจิตวิทยา 325 คน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,123 คน นักกายภาพบำบัด 1,560 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1,657 คน วิศวกร (ชีวการแพทย์) 19 คน นักวิชาการอาหารและยา 14 คน นักโภชนาการ 688 คน และโภชนากร 203 คน ส่วนอีกกลุ่มเป็นการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 รวม 7,229 คน แบ่งเป็นแพทย์ 2,157 คน พยาบาลวิชาชีพ 3,790 คน นักวิชาการสาธารณสุข 647 คน และทันตแพทย์ 635 คน

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, thaiPBS, thebangkokinsight)

-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก Covid-19 Thailand FACT โพสต์ภาพซึ่งอ้างว่าเป็นลายมือของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุว่า รมว.สธ.ไม่ใช้คนที่พูดเก่งและมีบทเรียนจากการพูดมาหลายครั้ง แต่ในที่ประชุมครม.วันที่ 3 เมษายน จำเป็นต้องพูดและจะพลาดไม่ได้ เพราะมีอนาคตของบุคลากร สธ.เป็นเดิมพัน จึงต้องเขียนสิ่งที่พูดก่อน หลังจากฝึกซ้อม 2-3 รอบ เมื่อนำเสนอก็กี่ผ่าน ครม.รับหลักการ และมอบ สธ.หารือ ก.พ. เร่งบรรจุพนักงาน สธ.เป็นข้าราชการ

#### 4.พบเด็ก 1 เดือนติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, สนุก, workpointnews)

-เสนอข่าว จ.ระยอง พบผู้ป่วยรายที่ 6 เป็นเด็กอายุ 1 เดือน เตรียมส่งไปรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับมารดาซึ่งป่วยเป็นโควิด-19 แล้ว โดยเด็กอาการไม่รุนแรง มีไข้เพียงเล็กน้อย

#### 5.หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไม่ได้มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ

-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ สสจ.พิษณุโลก ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบผลิต-จำหน่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้ใบอนุญาต และยังตรวจพบน้ำเมทิลแอลกอฮอล์มาเป็นส่วนผสมในการผลิตแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีพิษต่อร่างกายรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, ไอเอ็นเอ็น)

-เสนอข่าว ตำรวจภูธรภาค 1 กวาดล้างหน้ากากอนามัยเกินราคาและเจลแอลกอฮอล์ จับกุม 19 คดี ผู้ต้องหา 31 คน ยึดหน้ากากอนามัยเกือบ 8 แสนชิ้น และเจลแอลกอฮอล์กว่า 10,000 ลิตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาชุดทดสอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังมีผู้ผลิตแอบใส่เมทานอล มีวิธีใช้งานและทราบผลภายใน 2 นาที มอบให้ อย. และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ และผู้บริโภคสังเกตเลขจดแจ้งที่ฉลาก หากไม่แน่ใจตรวจสอบเลขจดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ อย. ส่วนผู้ผลิตหรือจ้างผลิตสามารถตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ว่าเป็นแอลกอฮอล์ชนิดใดจากใบรับรองวัตถุดิบของผู้จำหน่าย หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่สนใจชุดทดสอบเมทานอล สอบถามได้ที่ร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0-2951-0000 ต่อ 98463, 98450

#### 6.มาตรการดูแลคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, kapok, sanook

-เสนอข่าว หลังจากนายกฯ มีคำสั่งให้ ก.การต่างประเทศ ชะลอการเดินทางเข้าประเทศของคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่ 2 - 15 เม.ย. แต่ ก.การต่างประเทศยังคงออกเอกสารรับรองให้คนไทยและคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย โดยวันที่ 3เมย. มีกลุ่มคนไทยกว่า 100 คน เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิและปฏิเสธการกักตัวที่ อ.สัตหีบ และโรงแรมอีก 2 แห่ง ในกทม. อ้างว่าไม่ทราบว่ามีมาตรการดังกล่าว และทำท่าจะลุกลามเป็นการชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีทหารระดับพลตรีเข้ามาคุมสถานการณ์และเจรจากับผู้เดินทาง ก่อนจะอนุญาตให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านได้โดยกำชับให้ต้องกักตัว 14 วัน แม้เจ้าหน้าที่สธ.จะคัดค้าน เนื่องจากมีผู้โดยสาร 3 รายที่มีไข้สูงหนีกลับบ้าน ซึ่งนายกฯ ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วน

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thebangkokinsight, nationtv., tnn., มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, ประชาชาติ

-เสนอข่าว ผู้โดยสารที่ถูกปล่อยตัวให้กลับบ้านมีทั้งสิ้น 163 คน มาจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่สธ.เตรียมแจ้งความกับตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือ และจะส่งรายชื่อให้จังหวัดภูมิสำเนาติดตามมารายงานตัวและเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามที่กำหนดต่อไป ส่วนผู้โดยสารอีกกลุ่มหนึ่งถูกส่งไปกักตัวที่อาคารรับรองสัตว์ปีก กองทัพเรือ และโรงแรมในกทม. หลังจากนั้นจะไม่มีเที่ยวบินขาเข้าอีกเนื่องจากกทพ. มีคำสั่งห้ามเครื่องบินขนส่งเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว ถึงวันที่ 6 เม.ย. เวลา 23.59 น. ล่าสุดนายกฯ มีคำสั่งขอกำลังทหารและตำรวจตามตัวผู้ที่หลบหนีการกักตัวทั้งหมด หากพบผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามพรก.ฉุกเฉิน

#### 7.การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายศิริโชค โสภา อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ระบุว่ามิ ส.ส.สงขลา ไม่ยอมกักตัว 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ข้อความ เตือนพาทัวร์-สำเพ็งเป็นพื้นที่เสี่ยงเชื้อโควิด หลังพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ แพร่เชื้อให้ครอบครัวและคนในบริเวณนั้นเป็นวงกว้าง คาดว่าเชื้อกระบาดแบบไม่ออกอาการในหลายคน และส่งต่อเชื้อง่ายเนื่องจากบ้านแออัด ติดแหว่ติดกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, กระจุก)

-เสนอข่าว การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศแจ้งเหตุ มีผู้โดยสารหญิงถ่มน้ำลายบนขบวนรถไฟท้องถิ่น 431 (แก่งคอย-ขอนแก่น) พบไม่มีตัวโดยสาร ไม่สวมหน้ากากอนามัย และมีพฤติกรรมแพร่กระจายเชื้อโรค พนักงานขับรถแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำตัวไปตรวจสอบ พบว่ามีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวช วัดอุณหภูมิครั้งแรกได้ 37.9 องศาเซลเซียส ครั้งที่ 2 ได้ 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปควบคุมและติดตามอาการที่ สสอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในขบวนรถ

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิพากษา นายอะสะพะ จาจา อายุ 28 ปี ให้จำคุก 3 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาทฐานขัดคำสั่งไม่กักตัวที่บ้าน 14 วัน หลังจากเดินทางมาจาก จ.ปราจีนบุรี แล้วยังไปดื่มเหล้าเล่นน้ำในบ่อกับเพื่อน แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี บำเพ็ญสาธารณะ 18 ชั่วโมง

-ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ แลงงจับกุมชาย 2 คน เป็นชาวบ้าน ต.หินลาด อ.บ้านกรวด และชาวบ้านหมื่นพิทักษ์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง หลังขัดคำสั่งไม่ยอมกักตัวที่บ้าน

-ผู้ว่าฯ มุกดาหาร นำกำลังออกตรวจจับกุมรถทัวร์ปรับอากาศและรถตู้รับจ้าง ขนแรงงานชาวลาวข้ามไปยังแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ทั้งที่ทางจังหวัดสั่งห้ามเข้า-ออก

#### 8.ผู้ติดเชื้อถูกส่งกักตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-เสนอข่าว หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาฯ โพสต์เล่าเรื่องของผู้ป่วยโควิด-19 รายหนึ่ง ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง เป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี มีอาชีพขับรถแท็กซี่ คาดว่าติดเชื้อจากการสัมผัสนักท่องเที่ยว ซึ่งสามีและลูกได้รับผลกระทบทางจิตใจและการใช้ชีวิต ถูกส่งกักตัวที่โรงพัก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว ญาติของผู้เสียชีวิตชาย อายุ 59 ปี พนักงานการรถไฟ ซึ่งพักอาศัยอยู่ใน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระบุ ผู้เสียชีวิตไม่เคยเดินทางไปสนามมวยตามที่ป่าว และขอความเป็นธรรมให้แก่ครอบครัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากจากคนรอบข้าง สภาพจิตใจของคนในบ้านย่ำแย่ และอยากจะย้ายออกไปกักตัวที่รพ.แทน

#### 9.ผู้ป่วยโควิดฆ่าตัวตาย

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์ (มติชน) เว็บไซต์ (newtv, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, มติชน)

-เสนอข่าว พนักงานเสิร์ฟโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่ โทรศัพท์ไปบอกนายจ้างและเพื่อนว่าติดเชื้อโควิด-19 ก่อนโดดตึกชั้น 5 เสียชีวิต

#### 10.เครื่องรางป้องกันโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, เนชั่นทีวี, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์ข้อมูลจากเพจสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง อ้างว่า ลูกตุ้มพลังงานธาตุจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ ป้องกันโควิด -19 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และแจ้งให้หยุดเสนอข้อมูลเท็จ หากฝ่าฝืนจะใช้มาตรการเด็ดขาดทางกฎหมายต่อไป

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, bbc, js100, positioningmag, tmthailand, 77khaoded, workpointnews, สยามโพสต์, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, one31, thaipbs, themomentum, nationtv., ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย)

-เสนอข่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ พร้อม นายอดุลย์ สวานายน รว.คลัง แถลงว่า ครม.นัดพิเศษให้ความเห็นชอบใช้วงเงินดำเนินการ 10 % ของจีดีพี ผ่านการออก พ.ร.ก. 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.ก.ให้อำนาจธปท.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พ.ร.ก.ให้อำนาจธปท.ซื้อตราสารหนี้เอกชนที่ครบกำหนดโดยใช้เงินของธปท.เอง และพ.ร.ก.ให้อำนาจก.การคลังกู้เงิน เป็นมาตรการชุดพิเศษที่จะดูแลครอบคลุมทุกมิติช่วง 6 เดือน จะนำรายละเอียดเข้าครม.อีกครั้งวันที่ 7 เม.ย.

-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า เหตุที่นายกฯ ประกาศเคอร์ฟิวเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นหลักร้อยทุกวัน และประชาชนยังทำกิจกรรมร่วมกัน จากนั้นไปรัฐบาลจะประเมินผลทุกวัน หลังประกาศเคอร์ฟิวไป 7 วัน หากยังมีผู้ป่วยเพิ่ม มีความเป็นไปได้ว่าจะพิจารณาประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, thestandard, TNN, nationtv., thaiPBS)

-เสนอข่าว ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง มีประกาศห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการก่อกวนก่อกองเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว กองทัพอากาศได้เปิดบ้านพักรับรอง 5 โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อรับคนไทย 55 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2 เม.ย. เพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว ก.การอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรฐานองค์การอนามัยโลก 2 หมื่นชุดแรกแก่รัฐบาล นำไปแจกพ.ทั่วประเทศและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องตรวจกว่า 100 แห่ง จะผลิตครบ 1 แสนชุดภายในเม.ย.นี้ และมีเป้าหมายผลิตให้ครบ 1 ล้านชุด ภายใน 6 เดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง

-เสนอข่าว รว.พาณิชย์ ปลดล็อกให้โรงงานผลิตเอทานอลสามารถผสมกรีเซอร์ลิน แล้วนำออกมาผลิตเพื่อการจำหน่ายได้ คาดว่าในเดือนเม.ย.จะมีเจลและแอลกอฮอล์ออกสู่ตลาดมากขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์ข่าวสด

-เสนอข่าว ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ และเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ หากมีประชาชนนำผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ขอให้แจ้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้ามาช่วยดำเนินการตามหลักและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเมื่อฌาปนกิจเสร็จแล้ว ให้วัดทำความสะอาดฌาปนสถานทุกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์

-เสนอข่าว รพ.จุฬาฯ โชว์เครื่องตรวจโควิด-19 อัตโนมัติ แม่นยำถึง 99% ได้รับการอนุมัติมาตรฐานจาก อย.สธ.รัฐฯ และทดสอบกับวิธีการตรวจแบบมาตรฐานของไทยแล้วพบว่าได้ผลสอดคล้องกัน สามารถตรวจได้มากถึง 1,440 ตัวอย่างต่อวัน รัฐบาลภายใน 3 - 5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานในช่วงแรก หลังจากนั้นสามารถรู้ผลการตรวจภายใน 90 นาที ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยของรพ.จุฬาฯ และรพ.เอกชนไปแล้วกว่า 300 ตัวอย่าง

**สื่อที่นำเสนอ** หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว สสส. เครือข่ายผู้สูงอายุ-คนพิการ เสนอมาตรการจัดเวลาพิเศษให้ผู้สูงอายุ คนพิการในกทม. เกือบ 2 ล้านคน ซื้อของจำเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ต ลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง

-เสนอข่าว บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เตรียมจำหน่ายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดชนิดน้ำให้ประชาชนใน ขนาด 500 มิลลิลิตร ขวดละ 50 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากประมาณ 1,150 สาขา เริ่มจำหน่ายในกทม.ตั้งแต่ 6 เม.ย.

รายงานพบผู้ติดเชื้อ

## ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ)

-เสนอข่าว นายวริทธิ์ สุขบุญ เลขธิการ ป.ป.ช. มีอาการไม่สบายตั้งแต่ 31 มี.ค. ไปตรวจที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อ 2 เม.ย. ผลตรวจครั้งแรกพบเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่น้อย ต้องรอผลตรวจครั้งที่ 2 ยืนยัน โดยเมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายวริทธิ์ได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ร่วมประชุมด้วย ขณะนี้คณะกรรมการป.ป.ช.ทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ที่ร่วมประชุมและเกี่ยวข้องราว 50 คน ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (คมชัดลึก, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, thebangkokinsight)

-เสนอข่าว มีรายงานข่าว "อ้อ อพอลโล่" เขียนมวยอายุ 74 ปี เสียชีวิตแล้วที่สถาบันโรคทรวงอก หลังติดเชื้อโควิด-19 จากสนามมวยลุมพินี

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น )

- ภูเก็ต ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย โดย 3 รายเดินทางกลับจากปากีสถาน อีก 9 ราย มีประวัติเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า
- สุพรรณบุรี ผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ที่เดินทางกลับจากภูเก็ต และมาพักบ้านที่ อ.อุทอง โดยไม่ได้กักตัวเอง 14 วัน และยังคงเดินทางไปหลายแห่ง
- พิษณุโลก มีผู้ป่วยเป็นรายที่ 4 เพศหญิง อายุ 23-24 ปี กลับจากอังกฤษ ขณะนี้รักษาที่รพ.พุทธชินราช อาการไม่รุนแรง
- ปราจีนบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 1 รวมเป็น 4 ราย
- ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิดขั้นตอนตรวจผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตรายแรกที่ปทุมธานี
- อุดรธานี พบผู้ป่วยรายที่ 8 เป็นหญิงไทยกลับจากอังกฤษ สั่งกักสามเฝ้าอาการ
- พระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย
- นครราชสีมา พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 16 ราย เป็นหญิงทำงานบนเรือสำราญกลับจากสหรัฐอเมริกา นั่งรถทัวร์กลับ อ.สูงเนิน มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย เป็นพี่สาว แม่ น้อง จันท.สธ. และเสี่ยงต่ำอีก 13 ราย
- ระยอง พบผู้ป่วยรายที่ 6 เป็นเด็กอายุ 1 เดือน เตรียมส่งตัวไปรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับมารดาซึ่งป่วยเป็นโควิด-19 โดยเด็กอาการไม่รุนแรง มีไข้เพียงเล็กน้อย
- สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานีเตรียมรพ.สนามรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง 4 จุด ที่รพ.ท่าโรงช้าง 96 เตียง รพ.สวนสราญรมย์ 30 เตียง รพ.พุนพิน 20 เตียง และรพ.มะเร็ิงสุราษฎร์ธานี 30 เตียง รวม 176 เตียง ส่วนผู้ที่อาการหนักจะส่งไปรพ.สุราษฎร์ธานี แต่หากสถานการณ์รุนแรงจะปรับรพ.พุนพิน เป็นจุดรักษาผู้ป่วยทั้งหมดโดยเฉพาะ
- ประจวบคีรีขันธ์ รพ.หัวหิน เปิดเส้นทางเชื้อโควิด-19 ทราบผลภายในแค่ 3 ชั่วโมง ค่าบริการไม่แพงและเบิกได้ตามสิทธิ์ ด้าน ผอ.รพ. เผยเน้นการค้นหาผู้ป่วยมากกว่ารอให้มีอาการ

## Fake news

สื่อที่นำเสนอ : จส.100, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว ตามที่มีข่าวเรื่องยาต้าน COVID-19 (Favipiravir) กำลังจะหมด ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย องค์การเภสัชกรรม พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ เพราะมีการจัดซื้อจากประเทศญี่ปุ่น 40,000 เม็ดแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เพจองค์การเภสัชกรรม

-อก. ระบุ กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้แจ้งข้อมูลรพ.ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ ถุงมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในภาวะโควิด-19 เพื่อขอรับบริจาคไปที่อก.นั้น ไม่เป็นความจริง อก.จัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยศูนย์ปฏิบัติการกระจายยาและเวชภัณฑ์ในภาวะโควิด-19 ที่มี อย. อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบริหารจัดการ

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สปริงนิวส์, สนุก, จส.100, กรมประชาสัมพันธ์)

-เสนอข่าว สถานการณ์ทั่วโลกติดเชื้อไม่ต่ำกว่า 1 ล้านราย เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 53,007 ราย โดยสหรัฐติดเชื้อแล้ว 243,635 ราย เสียชีวิต 5,887 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 115,242 ราย เสียชีวิต 13,915 ราย สเปน ติดเชื้อ 112,065 ราย เสียชีวิต 10,348 ราย จีน ติดเชื้อ 81,620 ราย ตาย 3,322 ราย

-สหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตอีก 1,169 ราย ภายใน 24 ชั่วโมง รวมผู้เสียชีวิต 6,058 ราย ติดเชื้อ 245,573 ราย ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาจมีชาวอเมริกันเสียชีวิตเพราะโรคนี้ 100,000-240,000 คน ขณะที่รัฐบาลเตรียมออกคำแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย

-ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เผยแพร่ประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากไทยและอีก 72 ประเทศ เข้าญี่ปุ่น มีผลวันที่ 3 เม.ย.

## ประเด็นข่าว

- ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อ 2,311 ราย เสียชีวิต 96 ราย
- อินโดนีเซีย ขอร้องให้ประชาชนงดการเดินทางในช่วงเทศกาลละศีลอด 24-25 พ.ค. เพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ และเตรียมเปิดรพ.สนาม 6 เม.ย.
- อังกฤษ เตือนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ จะมีความรุนแรงมากที่สุดในวันที่ 12 เม.ย. ซึ่งเป็นวันอีสเตอร์
- สิงคโปร์ จะเริ่มกระจายหน้ากากแบบใช้ซ้ำได้ให้กับศูนย์ต่างๆ ในชุมชน และยืนยันว่าจะถึงมือประชาชนทุกคน
- ตุรกี แพทย์อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ ม.คาปา ในอิสตันบูล เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19
- อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,294 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 53,183 ราย โดยในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่มีนายอาลี ลาริจานี ประธานสภารัฐสภารวมอยู่ด้วย
- กัมพูชา ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ 20 ล้านดอลลาร์ หรือหรือราว 650 ล้านบาทให้กับกัมพูชา
- เปรู ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อนุญาตให้ผู้ชายออกจากบ้านได้เฉพาะวันจันทร์, พุธและศุกร์ ส่วนผู้หญิงออกจากบ้านได้วันอังคาร, พฤหัสบดี และวันเสาร์ สำหรับวันอาทิตย์ห้ามออกจากบ้านทุกคน
- แคนาดา มีคำสั่งให้ผู้ที่เดินในสวนสาธารณะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและถูกปรับ
- ฝรั่งเศส ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันเดียว 1,355 ราย ทำให้ยอดรวมเป็น 5,385 ราย
- อิตาลี มีผู้เสียชีวิต 884 คน พบในสถานดูแลคนชราและบ้านพักคนชราต่างๆ
- เกาหลีเหนือ ยังยืนยันไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ แม้จะมีความคลางแคลงใจจากนานาชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญ ระบุ ประเทศที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ส่วนหนึ่งอาจมาจากขาดทรัพยากรสำหรับตรวจเชื้อ และการกีดกันของอำนาจเผด็จการ

## ฝุ่น PM2.5

## สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

- เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีแดง 11 สถานี

## มาตรการคุมราคายา

## สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

- เสนอข่าว กรมการค้าภายใน ว่าจ้างภาคเอกชนสำรวจความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการกำกับดูแลยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ที่กำหนดให้รพ.เอกชนแจ้งข้อมูลราคาซื้อขาย ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ เพื่อนำมาจัดทำคิวอาร์โค้ดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [www.dit.go.th](http://www.dit.go.th) โดยมี 4 กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่เข้ารับบริการในรพ.เอกชน, รพ.เอกชน, บริษัทฯ และบริษัทประกัน พบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจกับมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ ภาคประชาชนเกือบ 100% ระบุว่า เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์มากและให้ดำเนินการมาตรการนี้ต่อ ส่วนภาคผู้ประกอบการทั้งกลุ่มรพ.เอกชน บริษัทประกัน บริษัทฯ มองว่าไม่ได้รับผลกระทบกับมาตรการนี้ และส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นประโยชน์สมควรดำเนินการต่อไป สำหรับการใช้บริการระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ ประชาชนมีความพึงพอใจ 4.05 จากเต็ม 5 คะแนน และมีข้อเสนอแนะการกำหนดมาตรการในอนาคต เช่น ขยายการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคายา, ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเข้าไปใช้งานคิวอาร์โค้ดมากขึ้น และขยายผลให้ครอบคลุมรายการยามากขึ้น เป็นต้น ส่วนค่าบริการตรวจรักษาโควิด-19 กรมฯ อยู่ระหว่างการประสานกับสธ. เพื่อจัดทำให้เป็นมาตรฐานและมีความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0 2590 1311-2 0 2591 8612-3 <http://pr.moph.go.th>

fanmoph pr\_moph healthmoph moph channel

